

ความเคลื่อนไหวองค์กร 34

20 เมษายน 2550

เล็กๆ น้อยๆ จากโบเต้

ดูเหมือนว่า ความขัดแย้งจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราทำอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมากับผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง ขณะนี้เอ็นเอทีอาร์ได้ร่วมกับชาวบ้านทุ่งนางดำในการสร้างทางเดินตามแนวชายหาดยาวเจ็ดกิโลเมตร ซึ่งเป็นแนวชายหาดของหมู่บ้านเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ติดกับแนวชายหาดส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกหมู่บ้านซึ่งมีแผนในการสร้างรีสอร์ทและบังกะโล อย่างไรก็ตามสำหรับกฎหมายนั้นบริเวณที่ซึ่งอยู่เหนือน้ำขึ้นสูงสุดเป็นพื้นที่สาธารณะ สิ่งนี้ไม่ได้หยุดนักพัฒนาในพื้นที่อื่นจากการสร้างกำแพงสูงของรีสอร์ทไปยังแนวน้ำขึ้นสูงสุด ซึ่งเป็นการห้ามเข้าจากภายนอกอย่างได้ผล ด้วยการคาดถึงสิ่งเหล่านี้ชาวบ้านทุ่งนางดำ ซึ่งมี ภูมิกับน้อย อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ได้เสนอการทำทางเดินไปตามแนวชายหาดทางเดินนี้จะเป็นตัวกำหนดเขตระหว่างพื้นที่ส่วนบุคคลและพื้นที่สาธารณะ และเราหวังว่าการทำโครงการนี้จะสำเร็จลงได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่าย



รายงานโครงการต่างๆ

การปลูกป่าชายเลนที่ทุ่งดาบ – เริ่มแล้ว!

ชาวบ้านทุ่งดาบได้พบว่ามีคนมาวางลอบปูในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และทำลายป่าไปสามอัน อาสาสมัครจากหมู่บ้านของเรา ปิ่น ได้ร่วมในการจัดให้มีการเดินสำรวจป่าอนุรักษ์ ลอบได้ถูกนำออกและมีการพูดคุยกับอบต.ในพื้นที่ และผู้ที่เข้ามาวางลอบ หลังจากการเจรจา ลอบได้ถูกคืนให้เจ้าของ ด้วยข้อตกลงที่จะไม่มาวางที่ป่าอนุรักษ์อีกต่อไป ชาวบ้านรู้สึกว่าการเกิดขึ้นนี้ให้ผลที่ดี เนื่องจากทำให้ป่าอนุรักษ์เป็นที่รู้จัก และคนได้รับทราบว่ามีมาจับสัตว์น้ำที่นี่ ปิ่นได้ทำป้ายเพิ่มอีกกว่า 22 อัน และจะนำไปติดบริเวณแนวเขตป่าอนุรักษ์

ศูนย์การท่องเที่ยวและชุมชนบ้านทะเลนอก – การกระทำคือหัวใจ

ในขณะนี้ จะ กำลังยุ่งอยู่กับการจัดการที่ศูนย์การท่องเที่ยวและชุมชนบ้านทะเลนอก ทั้งการจัดการออกกำลังกายโดยการเดินเอโรบิค การอบรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดบอร์ดสำหรับกลุ่มสนุ่ บาดิก และการท่องเที่ยว รวมไปถึงการประชุมต่างๆ ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหมู่บ้านอีกจะได้ดูแลการดำเนินการต่อเรือพายสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อใช้พายชมป่าโกงกาง การทำป้ายบอกข้อมูลและการทำราวเชือกสำหรับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งรับผิดชอบนักท่องเที่ยวขณะที่พวกเขาอยู่ในหมู่บ้าน เราทุกคนรู้สึกภูมิใจในตัวละครที่ทำงานหนักในเดือนที่ผ่านมา กิจกรรมที่กำลังจะดำเนินที่ศูนย์ฯ คือ การสอนภาษาอังกฤษ ถ่ายสำหรับเด็ก และ โครงการการจัดการขยะ



สิ่งแวดล้อมศึกษา – มองเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้น

โครงการใหม่ล่าสุดของเอ็นเอทีอาร์คือ สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายของโครงการนี้ก็คือให้นักเรียนเกิดความประทับใจและชื่นชม ในสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ เรียนรู้จากชุมชนของพวกเขา และหลังจากนั้นวางแผนการทำงานเป็นทีม บ่อยครั้งมากที่สุด

เยาวชนได้รับการสอนเกี่ยวกับปัญหาซึ่งเกิดขึ้นกับชุมชนของพวกเขา แต่ไม่ได้รับอำนาจการทำให้เกิดขึ้น เอ็นเอทีอาร์จะคัดเลือกนักเรียนจำนวน 40 คน จากโรงเรียนในกระบะบุรีและสุขลา และนำพวกเขาไปเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาที่หลากหลาย หลังจากนั้นพวกเขาจะกลับมาประเมินศักยภาพในชุมชนของตน และเขียนโครงการที่เก็งข้องกับปัญหาที่มี ด้วยการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้เยาวชนทำสิ่งที่ดีต่อชุมชนของพวกเขา และเข้าใจว่าสิ่งต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าได้

ขณะนี้เรากำลังหาการสนับสนุนสำหรับโครงการดังกล่าว กรุณาบอกให้เราทราบถ้าคุณมีความคิดใดๆ ระยะเริ่มต้นของสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะเริ่มจากเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายน และเราหวังที่จะดำเนินการ โครงการนี้ต่อไป ขณะที่การสนับสนุนยังไม่ถึง ปัจจุบันเราได้เสร็จสิ้นการวางแผนปฏิบัติงาน และพบปะกับอาจารย์ในพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจโครงการ

คอมพิวเตอร์ – แล้วมันก็มีมาถึง

การสอนคอมพิวเตอร์ครั้งสุดท้ายของเอ็นเอทีอาร์ได้เริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นชั้นเรียนสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ การบอกต่อกันเป็นการโฆษณาที่ดีสำหรับชั้นเรียนนี้ ผู้เรียนรุ่นก่อนๆ ได้บอกแก่เพื่อนของพวกเขา ซึ่งก็ได้มีการบอกต่อกันไป ด้วยสิ่งนี้ทำให้เรามีผู้เรียนประมาณ 15 คนทุกวันจันทร์ถึงพุธ ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. สิ่งนี้บ่งบอกถึงความเป็นครูที่ดีของเคียร์ เนื่องจากผู้เรียนรุ่นก่อนๆ ได้แนะนำเกี่ยวกับการสอนของเขาต่อบุคคลอื่นและมีผู้เรียนต่อๆ มา

สิ่งหนึ่งที่ทำทนายในการสอนนี้คือ ความแตกต่างกันในทักษะของผู้เรียน บางคนไม่เคยจับคอมพิวเตอร์มาก่อน ในขณะที่บางคนเคยใช้อินเทอร์เน็ตและอีเมลมาก่อน สิ่งที่ทำทนายเคียร์คือการสอนพวกเขาด้วยกันโดยไม่ทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้เริ่มต้น หรือนำใบื่อสำหรับผู้ที่เคยเรียนรู้มาแล้ว ผู้เรียนชั้นนี้จะสำเร็จการศึกษาในเดือนพฤษภาคมนี้ โชคดีนะ!

การอบรมในชุมชน – คู่มือบ้านพักโฮมสเตย์

ช่วงเดือนที่ผ่านมาเราค่อนข้างยุ่งมากเนื่องจากมีผู้มาเยือนบ้านทะเลนอกไม่ขาดสาย พร้อมไปกับผู้มาเยือนเราได้มีโปรแกรมอบรมซึ่งออกแบบโดยเอ็นเอทีอาร์ เพื่อช่วยชาวชุมชนในการพัฒนาการสื่อสาร แม้ว่าเราจะขาดภาษาในการสื่อสาร หลังจากการอบรมหลายรูปแบบ เอ็นเอทีอาร์ได้พบวิธีการที่สามารถใช้กับผู้ที่มีการรับรู้ที่ต่างกัน และสามารถเข้ากันได้กับลักษณะและรูปแบบของแต่ละบุคคล ดังนั้นถ้าใครสนใจที่จะคู่มือในการอบรมของเรา กรุณาบอกเราได้

ด้วยผลการตอบรับทั้งจากชาวบ้านและผู้มาเยือน คู่มือเล่มนี้ให้ผลที่น่าพอใจ กิจกรรมใหม่ในยามเย็นซึ่งพัฒนาโดยกลุ่มโฮมสเตย์ รวมถึงขนมต้ม และเรียนรู้การนึ่งโสร่งและการคลุกมีระยะ ขอแสดงความยินดีกับแมวและแคสำหรับงานที่ยอดเยี่ยมในการนำการอบรม



การท่องเที่ยวโดยชุมชน – อันดามันดิศคัพเวอร์รี่

ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งต่อผู้มาเยือนของเราในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ชาวบ้านรู้สึกยินดีที่ผลจากความพยายามของพวกเขาเกิดผลคุ้มค่า และพวกเขาเกิดความมั่นใจขึ้น คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่ายสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สุควิเศษ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งคนไทยและต่างชาติในการสื่อสารผ่านความแตกต่างทางภาษา ทำให้การเดินทางประสบความสำเร็จมากขึ้น สำหรับพวกเราที่เอ็นเอทีอาร์การเห็นรอยยิ้มทั้งจากชาวบ้านและผู้มาเยือน ก็เป็นเหมือนสิ่งตอบแทนการทำงานหนักของเรา

โครงการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของเอ็นเอทีอาร์จะสามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าชาวบ้านมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่หลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราจึงได้พยายามอย่างมากในการทำการตลาดเพื่อให้มีผู้มาเยือน ชักชวนเพื่อนของท่าน และมาเยือนเรา – พักผ่อนบนชายหาด เรียนรู้การทำอาหารกับครอบครัวโฮมสเตย์ เดินป่า ทำหัตถกรรม และพบกับช่วงเวลาแห่งความสุข

อันดามันดิสคัฟเวอรีได้ถูกกล่าวถึงเมื่อไม่นานมานี้ ในบทความตามนิตยสารต่างๆ ถ้าหากคุณมีเวลา คุณสามารถแวะเข้าไปอ่านได้ที่หน้าข่าว (www.andamandiscoveries.com/press.html) ในขณะที่เราได้มีโปรแกรมระยะสั้นสำหรับอาสาสมัครให้แก่ักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อน แต่ก็ยังต้องการให้ “บางอย่างคืน” แก่ชุมชนที่พวกเขาเยือน ทุกคนสามารถอาสาและทำบางอย่างที่มีคุณค่า แม้ว่าจะใช้เวลาเพียงน้อยนิด

ท้ายที่สุด เราขอขอบคุณ จอร์จ โฮเลต์ สำหรับการบริจาคให้เอ็นเอทีอาร์ หลังจากเกิดความประทับใจในการมาเยือนของพวกเขาที่ชุมชน จอร์จและครอบครัวของเธอได้มาเยือนทุ่งนาและบ้านทะเลนอกในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เมื่อกลับบ้านเธอได้จัดหาทุนร่วมกับโรงเรียนประถมของเธอเพื่อช่วยชาวบ้านที่พวกเขาเยือน ขอขอบคุณมากจอร์จ!



ศูนย์ข้อมูลกระบี่ (KIC)



กิจกรรมของเดือนมีนาคมที่ศูนย์ข้อมูลกระบี่นั้น เป็นการทำตุ๊กตาปูน พลาสติก และทาสีตุ๊กตาพร้อมกับเด็กๆ เด็กเกือบ 20 คนอายุระหว่าง 6 – 12 ปีจากพื้นที่กระบี่ได้มาร่วมในกิจกรรมนี้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ในช่วงแรกเด็กๆ ได้ทาสีตุ๊กตาที่ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้เตรียมไว้ เมื่อทาสีเสร็จพวกเขาต้องการที่จะลองทำตุ๊กตาเองบ้าง ซึ่งก็เป็นวันที่เต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะ

เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้จัดทำแผนที่เขตเทศบาลเมืองกระบี่เพื่อแจกจ่ายให้แก่ักท่องเที่ยว และที่ศูนย์ฯ เพื่อให้สามารถแจกจ่ายแก่นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ทางเจ้าหน้าที่ได้นำไปฝากแก่ทางบริษัททัวร์ต่างๆ เอ็นเอทีอาร์หวังว่าด้วยวิธีการนี้จะสามารถกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเยือนบริเวณอื่นที่น่าสนใจในกระบี่มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังการไปเยือนหมู่เกาะสุรินทร์

ศูนย์ข้อมูลกระบี่ได้ต้อนรับผู้มาเยือนไม่ขาดในเดือนนี้ เนื่องจากเราได้ขอหนังสือและแผ่นพับจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาไว้ สิ่งเหล่านี้ได้ทำให้ศูนย์ฯ เป็นที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น นักท่องเที่ยวบางคนได้ไปเยือนหมู่บ้านที่มีโฮมสเตย์

ผู้มาเยือนและอาสาสมัคร

ขอต้อนรับ มาของ ฮานูด จากฝรั่งเศส เธอมาพร้อมกับเอ็นเอทีอาร์เพื่อฝึกงานเป็นเวลา 4 เดือน และได้ช่วยเราทำงานด้านการตลาดกับอันดามันดิสคัฟเวอรี มาของกำลังเรียนด้าน International Tourism Management ที่ Avignon University ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเน้นด้าน Local Sustainable Development ซึ่งได้นำความรู้และทักษะของเธอมาช่วยในด้านการตลาดและการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน



Global Vision International ได้มาเยือนและพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการร่วมกันทำงานให้กับชุมชนและสอนภาษาอังกฤษ และเรากำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับ Plymouth University เกี่ยวกับโครงการการอนุรักษ์ในชุมชน